



INSURANCE UPDATE

ศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันภัยรถยนต์

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้พัฒนาและดำเนินการเพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันภัยรถยนต์ให้กับบริษัทสมาชิก โดยขณะนี้ได้จัดทำข้อมูลให้บริการบริษัทสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วย ราคากลางรถยนต์ ซึ่งประกอบด้วย ราคากลางรถยนต์ขนาดเล็ก และราคากลางรถยนต์ขนาดใหญ่ ราคาค่าซ่อมรถยนต์ โดยท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย หมวดโปรแกรมและบริการ/TGIA BOOK (<http://app.tgia.org/wage>) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายวุฒิ วุฒิวัฒนากุล โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 520



ระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลความเสี่ยงด้านอุทกภัย สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (Flood Risk Assessment Mapping : FRAM)

คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาด้านแบบแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วม เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย ระยะที่ 2 เพื่อให้บริษัทสมาชิกสามารถประเมินความเสี่ยงพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากโดยครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ย้อนหลัง 6 ปี (ปี พ.ศ. 2549 – 2554) จากพิกัดภูมิศาสตร์ และยังสามารถนำข้อมูลการรับประกันภัยมาวิเคราะห์การสะสมภัยของบริษัทได้อีกด้วย สามารถใช้บริการระบบดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย หมวดโปรแกรมและบริการ/ Flood Risk Assessment Mapping (<http://fram.gistda.or.th>)

ในปี 2559 คณะกรรมการฯ เริ่มดำเนินการโครงการระยะที่ 3 โดย GISTDA จะจัดทำข้อมูลแสดงผลที่อยู่เป็นค่าละจุด และลองจิจูด ของ Centroid ระดับตำบล ในรูปแบบ Excel File เพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทสมาชิก และเพิ่มเติมข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมรายปี ปี 2556-2557 (ข้อมูลตามระยะที่ 2 พื้นที่น้ำท่วม ปี 2549- 2555) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอรรวรรณ สุวรรณวิ โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 514

ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระยะยาวเกินกว่า 1 ปี

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ได้จัดทำข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระยะยาวเกินกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระยะยาวเกินกว่า 1 ปี เนื่องจากปัจจุบันการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมสำหรับประชาชนทั่วไป ธุรกิจประกันวินาศภัยจึงได้มีการแข่งขันกันออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการจัดหาช่องทางบริหารจัดการจำหน่ายให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอยู่ตลอดเวลา โดยการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองเกินกว่า 1 ปี ถือเป็นรูปแบบการรับประกันภัยที่ขยายความคุ้มครองให้กับผู้เอาประกันภัย โดยการทำประกันภัยเพียงครั้งเดียว และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัยได้อีกด้วย สำหรับในส่วนของบริษัทประกันภัยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตามการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะช่วยให้ยอดจำหน่ายของบริษัทฯ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยได้นำส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังบริษัทสมาชิก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปัทมาพร ชาตสันติกุล โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 515

ระบบสารสนเทศควบคุมห่วงโซ่คุณค่า (E – Custody) ของสถาบันนิติเวชวิทยา

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ได้รับการประสานงานจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการตรวจทางนิติเวชวิทยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสียชีวิตว่าได้รับการตรวจทางนิติเวชวิทยาหรือไม่ สาเหตุการเสียชีวิต หรือผลตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด โดยระบบดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อเข้าสืบค้นข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เล็งเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทสมาชิกในการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อประชาชนและธุรกิจประกันภัยได้ แต่ทั้งนี้เพื่อให้การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามขอบเขตการใช้งานระบบฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะกำหนดให้มีการประชุมชี้แจงบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในวันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนันทิธา สิรินันท์ โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 521

การจัดทำประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สืบเนื่องจากได้มีมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการคลัง พิจารณาเรื่องการค้าประกันภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ มีการหมุนเวียนเม็ดเงินเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวม ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้เชิญสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย เข้าร่วมประชุมหารือ ซึ่งในเบื้องต้นเห็นควรที่จะจัดให้มีประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ พ.ศ.2558 โดยขณะนี้ สมาคมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย ขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน รวมถึงเชิญบริษัทสมาชิกเข้าร่วมรับประกันภัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัทรพร น้ำเงิน โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 522

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยทางเรือ พ.ศ.....

ด้วยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยทางเรือ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เพื่อต้องการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุทางเรือ เช่น ผู้โดยสาร คนประจำเรือหรือผู้ที่รับจ้างทำงานในเรือ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรือที่เอาประกันภัย ให้ได้รับการเยียวยาในด้านชีวิต ร่างกาย และค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยวงเงินความคุ้มครองจะเป็นลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปัทมาพร ชาตสันติกุล โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 515

INSURANCE PRODUCT

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลอุ้มใจ (ไมโครอินซัวร์ส) และอัตราเบี้ยประกันภัย

ด้วยนายทะเบียนได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ 41/2558 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลอุ้มใจ (ไมโครอินซัวร์ส) และอัตราเบี้ยประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ (มือ หรือเท้าหรือสายตา) หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมถูกฆาตกรรม ครอบงำร่างกายและ/หรือ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท กรณีถูกฆาตกรรมครอบงำร่างกาย และ/หรือ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท และผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท เบี้ยประกันภัย 100 บาท/ปี เพื่อเป็นการขยายฐานการประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น และคุ้มครองความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งใช้สำหรับการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวปัทมาพร ชาตีสันติกุล โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 515

การปรับปรุง แก๊ซ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินซัวร์ส)

คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ได้ดำเนินการปรับปรุงแก๊ซกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินซัวร์ส) เพื่อให้สอดคล้องกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและความต้องการของผู้บริโภค ดังนี้

ฉบับปัจจุบัน	ฉบับปรับปรุงใหม่
1. ความคุ้มครอง 1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด 50,000 – 500,000 บาท 1.2 ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน) (กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจนเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว)	1. ความคุ้มครอง 1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด 50,000 – 300,000 บาท 1.2 ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 1.3 ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน) (กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจนเป็นผลให้ ผู้เอาประกันภัยต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว)
2. จำนวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสร้าง <input type="checkbox"/> 500,000 บาท (สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต : มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) <input type="checkbox"/> 200,000 บาท (สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ : มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) <input type="checkbox"/> 100,000 บาท (สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ : มีผนังเป็นวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) <input type="checkbox"/> 50,000 บาท ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้	2. จำนวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสร้าง <input type="checkbox"/> 300,000 บาท (สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต : มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) <input type="checkbox"/> 150,000 บาท (สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ : มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) <input type="checkbox"/> 100,000 บาท (สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ : มีผนังเป็นวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) <input type="checkbox"/> 50,000 บาท ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้
3. เบี้ยประกันภัย 500 บาท (รวมอาคารแถมปีและภาษีมูลค่าเพิ่ม)	3. เบี้ยประกันภัย 400 บาท(รวมอาคารแถมปีและภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยขอใช้ตามความเสียหายจริง พร้อมทั้งได้ปรับปรุงเบี้ยประกันภัยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ และได้นำส่ง (ร่าง) กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไปยังสำนักงาน คปภ. เพื่อพิจารณาเบื้องต้น พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทสมาชิกแสดงความประสงค์ในการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว รวมทั้งได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมช่องทางการจำหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางศิริพร สุโรจนกุล โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 512

EVENT & ACTIVITIES

วัน/เดือน/ปี	คณะกรรมการ/ชมรม	หัวข้อ	สถานที่/เวลา
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558	คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	สัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับธุรกิจประกันภัย”	โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด เวลา 08.30 – 16.00 น.
	คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ	ประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ	ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 เวลา 09.00-12.00 น.
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558	คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ร่วมกับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย	ชี้แจง เรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ครั้งที่ 2	โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด เวลา 08.30 – 13.00 น.



สำหรับบริษัทสมาชิกที่สนใจรับข้อมูลข่าวสารของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ผ่าน TGIA Newsletter สามารถแจ้งความประสงค์ และ E-mail Address สำหรับรับข้อมูลได้ที่ chutimong@tgia.org และท่านสามารถดาวน์โหลด TGIA Newsletter ได้ที่ <http://www.tgia.org>